

‘กุลิศ’ จ่อถกคลังรื้อ งบอนุรักษ์พลังงาน

เสนอ “ประจัน” ลั่น ต.ค.
เคาะงบหมื่นล้าน

กรุงเทพมหานคร ● “กุลิศ” เล็งเกลี้ยค่าขอ
รับเงินสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์
พลังงานปี 2561 (เพิ่มเติม) 5,200 ล้าน
สมทบในโครงการปี 2562 เตรียมถกกรม
บัญชีกลางวางแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการ
สัปดาห์นี้ และขออนุมัติบอร์ดกองทุน
ปลายเดือน ต.ค.นี้ ด้าน ส.อ.ท. ลั่นรัฐอนุมัติ
โครงการหลังยื่นของบปี 62 ร่วม 1 หมื่นล้าน
แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะทำงาน
กลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงาน
ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง
พลังงาน เป็นประธาน วานนี้ (9 ก.ย.) สั่ง
ให้คณะทำงานพิจารณาโครงการที่ยื่นขอ
เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยโครงการปี 2561 ที่ได้รับการ
อนุมัติโครงการไปแล้วจะต้องติดตาม
ความคืบหน้าการเร่งรัดเบิกจ่ายที่มีความ
ล่าช้า โดยเฉพาะโครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่า
10% เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ
ภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการขอรับงบประมาณสนับสนุน
ก้อนใหม่ จะต้องพิจารณาถึงงบประมาณ
สำหรับการซ่อมบำรุงรักษาด้วย เพราะหาก
โครงการที่ยื่นค่าขอเข้ามาไม่มีการจัดสรร
งบประมาณในส่วนนี้ ก็อาจส่งผลให้เกิด
การทิ้งร้าง ทำให้การดำเนินโครงการใน
อนาคตไม่เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยในส่วนของโครงการปี 2561
(เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการ “ไทยนิยม
ยั่งยืน” วงเงิน 5,200 ล้านบาท ถ้าไม่ใช้งบ
ประมาณผูกพันข้ามปีก็ต้องถือว่าจบแล้ว
ดังนั้นให้ไปพิจารณาว่าจะเกลี้ยงบประมาณ
ก้อนนี้ไปร่วมกับโครงการในปี 2562 ที่มี
การอนุมัติกรอบวงเงินไว้แล้วที่ 10,448
ล้านบาทได้หรือไม่

ทั้งหมดนี้ให้สรุปเข้าสู่การประชุม
คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็น
ประธานในสัปดาห์หน้า ก่อนเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.อ. ประจัน
จันตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
พิจารณาในปลายเดือน ต.ค.นี้

สำหรับความคืบหน้าผลการตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานโครงการปี 2561 (เพิ่มเติม) และปี 2562 ล่าสุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้ขอขยายเวลาพิจารณาข้อมูลออกไปอีก 30 วัน จากเดิมกำหนดให้รายงานผลสอบในวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องการพิจารณาข้อมูลให้รอบด้าน และได้เรียกข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จ เพื่อรายงานผลสอบเสนอบอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯ ให้ทันปลายเดือน ต.ค. นี้

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุว่า จะต้องทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติงบประมาณใหม่ทั้งหมด ทั้งในส่วนของโครงการปี 2561 (เพิ่มเติม) และโครงการปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม จำเป็น ไม่ซ้ำซ้อนสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และแผนอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้ชัดเจน

โดยในส่วนของงบปี 2562 ที่เดิมคณะกรรมการฯ อนุมัติแล้ว 7,000 ล้านบาท จากที่ยื่นขอมา 3 หมื่นล้านบาท ก็ต้องมาพิจารณาใหม่ เพราะมีวงเงินอยู่แค่ 10,448 ล้านบาท

นายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในส่วนของ ส.อ.ท. ได้ยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในปีงบประมาณ 2562 ราว 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งมากกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่ยื่นคำขอราว 6,000-7,000 ล้านบาทต่อปี

เนื่องจากปี 2562 สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ได้เปิดให้หน่วยงานรัฐและเอกชนยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนโครงการโดยตรง ไม่ต้องผ่าน สนพ. และ พพ. มั่นใจว่าทุกโครงการที่เสนอมาจะได้รับการพิจารณา เพราะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการระบุไว้